



# จัดหางานสัมพันธ์

ฉบับที่ ๑ งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

## ขอให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ รับผิดชอบการนำแรงงานต่างด้าวยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

นางวิชาดา จอร์จ จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ สามารถอยู่และทำงานในราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ แล้วกลับเข้ามาใหม่

แรงงานต่างด้าวที่จะดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (๑) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (๒) เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาใบอนุญาตทำงานและการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุด ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (๓) แรงงานต่างด้าวต้องมีเอกสารประจำตัว ได้แก่ หนังสือเดินทาง (Passport : PP) หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ได้แก่ เอกสารเดินทาง (Travel Document : TD) เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport :TP) ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุเหลืออยู่ในวันที่ไปยื่นขอใบอนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป

การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นซึ่งต้องดำเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. นายจ้าง/บริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศยื่นขอบัญชีรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ <https://e-workpermit.doe.go.th/> และกรอกรายละเอียดตามขั้นตอนที่ระบุ
๒. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานผ่านเคาท์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ และธนาคารกรุงไทย
๓. แรงงานต่างด้าวตรวจสุขภาพได้ ณ โรงพยาบาลรัฐ หรือกรณีเข้าประกันสังคม สามารถตรวจสุขภาพได้ ณ สถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่สามารถตรวจโรคห้ามทำงานได้
๔. แรงงานต่างด้าวยื่นขอใบอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕. ยื่นขอใบอนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ <https://e-workpermit.doe.go.th/> และกรอกรายละเอียดตามขั้นตอนที่ระบุ

๖. ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและใบอนุญาตทำงาน ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดให้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขานครศรีธรรมราช

เนื่องจากขณะนี้ระยะเวลาของการดำเนินการใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง เจ้าของ สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวได้ทราบโดยทั่วกัน และรับผิดชอบการให้ทันตามกำหนด หากไม่สามารถดำเนินการทันภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จะไม่สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานได้อีก และสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีอัตราโทษกรณีจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคนหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๕๘,๖๐ ถนนวันดีโศภิตกุลพร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลข๐๗๕๔๓๒๑๖๘ ในวัน เวลาราชการ